



คุณสมบัติใหม่ที่มีใน macOS Sequoia

เครื่องมือการเขียน

ปรับการเขียน

สร้างข้อความของคุณในหลากหลายเวอร์ชันโดยที่ยังรักษาโทนของคุณไว้ แล้วยังสามารถสลับเป็นเวอร์ชันที่คุณชอบได้ง่ายๆ เพื่อนำมาเขียนต่อหรือปรับแก้รายละเอียด หรือจะกลับไปเป็นเวอร์ชันเดิมของคุณก็ทำได้

พิสูจน์อักษร

ดูการปรับปรุงที่แนะนำสำหรับสิ่งที่คุณเขียนอยู่ เช่น การแก้ไขไวยากรณ์และการปรับปรุงความสละสลวยของภาษา ซึ่งคุณสามารถยอมรับคำแนะนำทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วด้วยคลิกเดียว หรือจะดูคำอธิบายต่างๆ ก่อนเพื่อทำความเข้าใจกับสิ่งที่ถูกเปลี่ยนแล้วค่อยยอมรับคำแนะนำที่คุณต้องการ

อธิบาย

ช่องข้อความในเครื่องมือการเขียนให้คุณอธิบายสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในข้อความของคุณได้อย่างเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น เช่น ทำให้อ่านได้เหมือนบทกวี ใช้คำศัพท์ที่ง่ายขึ้น หรือแม้แต่เปลี่ยนให้เป็นจดหมายทางการก็ทำได้

สไตล์

เขียนข้อความของคุณในสไตล์ใหม่ เช่น "มืออาชีพ" "กระชับ" หรือ "เป็นมิตร"

สรุป

ไม่ว่ากำลังเขียนอยู่ที่ไหน คุณก็สามารถเลือกข้อความเพื่อสร้างสรุปคุณภาพสูงได้ โดยสามารถสรุปเนื้อหาได้ทุกประเภท ทั้งเอกสาร บทความ หรือการสื่อสาร เพื่อให้คุณเข้าใจประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็ว

เขียน

ขอให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาต้นฉบับโดยเริ่มจากศูนย์ และยังใช้ความสามารถในการสร้างรูปภาพของ ChatGPT เพื่อใส่รูปภาพประกอบเนื้อหาที่เขียนได้อีกด้วย

Image Playground

แอป Image Playground

สนุกกับการทดลองใช้คุณสมบัติทั้งหมดของ Image Playground ในแอปใหม่ โดยคุณสามารถสร้างรูปภาพใหม่ เข้าสู่รูปภาพทั้งหมดที่เคยสร้างไว้ และมีกวีรูปภาพก่อนหน้า แล้วยังแชร์ผลงานสร้างสรรค์ของคุณกับเพื่อนและครอบครัวได้ง่ายๆ โดยใช้แอปโซเชียลมีเดียและแอปสื่อสารโปรดของคุณ

สร้างรูปภาพด้วยคนที่คุณรู้จัก

สร้างรูปภาพที่เพื่อนของคุณไปเหยียบดวงจันทร์หรือคนในครอบครัวโชว์ฝีมือการเล่นกระดานโตคลื่นด้วย Image Playground ได้สบายๆ เพราะ Apple Intelligence รู้ว่าใครเป็นใครในคลังรูปภาพของคุณ

สร้างรูปภาพด้วยรูปภาพจริง

สร้างรูปภาพที่โต้ตอบกับฉากที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพใหม่ เลือกจากคลังรูปภาพ หรือจะลากรูปภาพจริงมาใส่ไว้ใน Image Playground เลยก็ได้

แนวคิดที่แนะนำ

Image Playground จะให้คำแนะนำอันชาญฉลาดสำหรับเพิ่มลงในรูปภาพของคุณโดยอิงตามแนวคิดก่อนหน้าที่เคยเลือกไว้ รวมถึงบริบทจากเรดข้อความที่คุยกันในแอปข้อความ หรือโน้ตต่างๆ ในแอปโน้ต

สร้างรูปภาพด้วยแนวคิด

เลือกแนวคิดจากหมวดหมู่ต่างๆ มากมายที่มีให้ เช่น ธีม เสื้อผ้า เครื่องประดับ และสถานที่ แล้วเพิ่มลงใน Playground ของคุณ

สร้างรูปภาพด้วยตัวละคร

กำหนดตัวละครที่จะเพิ่มลงในรูปภาพของคุณใน Image Playground ได้ง่ายๆ ด้วยการเลือกเพศและโทนสีผิว พร้อมกับระบุคำอธิบายสั้นๆ

สร้างรูปภาพด้วยข้อความ

เมื่อคุณต้องการสร้างรูปภาพที่มีความเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ก็สามารถใส่คำอธิบายใน Playground เพื่อกำหนดทิศทางของรูปภาพที่จะสร้างได้

ตัวอย่างแบบรวดเร็ว

ดูตัวอย่างหลากหลายแบบขณะที่คุณเพิ่มแนวคิดได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นก็เลือกแบบที่ถูกต้องก่อนนำไปสร้างสรรค์ด้วยรายละเอียดและความละเอียดที่สูงขึ้นแล้วบันทึกลงในคลัง Image Lab ของคุณ

คลัง Image Playground

เมื่อคุณสร้างรูปภาพ ภาพนั้นจะถูกบันทึกลงในคลัง Image Playground และซิงค์ระหว่างอุปกรณ์ของคุณด้วย iCloud ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงคลังจากแอปข้อความเพื่อแชร์ผลงานของคุณได้ง่ายๆ แล้วยังกลับมาดูซ้ำและรีมีกซ์รูปภาพใน Image Playground ได้เช่นกัน

สไตล์ภาพประกอบ

สร้างผลงานที่สนุกและสดใสด้วยตัวละครที่มีสไตล์และลูกที่เกินจริงในพื้นที่แบบมินิมอล โดยใช้สไตล์ภาพประกอบร่วมสมัยที่เน้นรูปทรงเรียบง่าย ลายเส้นที่สะอาด และการลงสีพื้นที่ ตัดกันในหลากหลายชุดสี

ประสบการณ์ด้านการรับส่งข้อความ

สร้างรูปภาพสนุกๆ ไว้แชร์กับเพื่อนๆ โดยใช้ประสบการณ์ใหม่ในแอปข้อความ เมื่อคุณเปิด Image Playground ในแอปข้อความเป็นครั้งแรก แอปจะแนะนำแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบทสนทนาล่าสุดของคุณ และคุณยังสามารถสร้างรูปภาพใหม่เองตั้งแต่ต้น หรือจะเลือกจากรูปภาพที่เคยสร้างไว้ในคลัง Image Playground ก็ได้

ประวัติของตัวอย่าง

ทดลองใช้แนวคิดต่างๆ ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกังวลว่าจะทำตัวอย่างรูปภาพที่ชอบก่อนหน้านี้หายไป เพราะเมื่อคุณลบแนวคิดที่เพิ่มไว้ออกไป Image Playground จะยังจำตัวอย่างที่เคยสร้างไว้ก่อนที่คุณจะเพิ่มแนวคิดนั้นได้ และสามารถนำตัวอย่างในเวอร์ชันนั้นกลับมาให้ได้อย่างรวดเร็ว

สไตล์ภาพเคลื่อนไหว

สร้างสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์ สัตว์สี่อามณ์ มนุษย์ที่มีลักษณะเกินจริง และอีกมากมายท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ละเอียดสมจริงและพื้นผิวที่สวยงาม โดยใช้สไตล์ภาพเคลื่อนไหว 3D สุดล้ำ

สไตล์สเก็ตช์

สร้างสรรค์ภาพวาดที่สวยงามเหมาะกับแอปโน้ตโดยใช้สไตล์การสเก็ตช์แบบอะคาเดมิกและมีรายละเอียดสูงด้วยสีเส้นสุดโดดเด่น รวมถึงสไตล์ลายเส้นแบบเทคนิคัล

การผสานรวมที่ล้ำลึก

สร้างรูปภาพในแอปโน้ต, Pages, Numbers, Keynote และ Freeform เพื่อยกระดับเอกสาร สเปรดชีต งานนำเสนอ หรือบอร์ดของคุณด้วยรูปภาพที่สวยงาม

ความเข้าใจรับทความเป็นคุณ

ด้วยดัชนีความหมายบนอุปกรณ์จาก Apple Intelligence ทำให้ Siri สามารถทำความเข้าใจอีเมล ข้อความ รูปภาพ กิจกรรมในปฏิทิน โฟล์ และอีกมากมาย ทั้งยังสามารถตอบข้อสงสัยเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพูดว่า "What was that movie that Jamie told me I should check out?" Siri ก็จะค้นหาจากข้อความของสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือเมื่อกำลังกรอกแบบฟอร์มแล้วพูดว่า "Add my passport number here." Siri ก็สามารถดึงหมายเลขมาจากรูปภาพหนังสือเดินทางที่คุณเคยบันทึกไว้มาป้อนให้ได้เลย

การรับรู้สิ่งที่อยู่บนหน้าจอ

Siri สามารถเข้าใจและจัดการเรื่องต่างๆ ตามสิ่งที่อยู่บนหน้าจอของคุณ ดังนั้นถ้าเพื่อนของคุณส่งข้อความมาแนะนำร้านอาหารเปิดใหม่แถวบ้าน คุณก็แค่พูดว่า "How long would it take me to walk there from home?" แค่นี้ Siri ก็เข้าใจแล้วว่าความหมายความว่าจะอะไร

รักษาบริบทการสนทนา

Siri สามารถจดจำสิ่งที่คุณพูดจากคำขอก่อนหน้า ดังนั้นเมื่อคุณถามว่าทีม Warriors จะแข่งอีกครั้งเมื่อไหร่ แล้วพูดต่อว่า "Add that to my calendar." Siri ก็รู้ว่าคุณหมายถึงอะไร

พิมพ์โต้ตอบกับ Siri

ตอนนี้คุณสามารถเลือกที่จะพิมพ์โต้ตอบกับ Siri ตอนไหนก็ได้ และไม่ว่าคุณจะพิมพ์หรือใช้เสียงพูดก็สามารถถาม Siri ได้ทุกเรื่องเหมือนเดิม นอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อความและเสียงพูดได้ไม่มีสะดุด คุณจึงสื่อสารด้วยวิธีไหนก็ได้ที่คุณต้องการในเวลานั้น

คำแนะนำในคีย์บอร์ด Siri

ขณะที่คุณพิมพ์จะมีคำขอที่แนะนำแสดงที่ด้านล่างของคีย์บอร์ด เพื่อให้คุณเข้าถึงสิ่งต่างๆ ที่ Siri สามารถช่วยคุณได้อย่างเร็วที่สุดๆ

การผสานรวมกับ ChatGPT

Siri สามารถใช้ประโยชน์จาก ChatGPT ในการทำตามคำขอของคุณเมื่อพิจารณาแล้วว่า ChatGPT จะสามารถให้คำตอบที่เป็นประโยชน์ได้ โดยคุณยังสามารถถามคำถามเกี่ยวกับรูปภาพและเอกสาร รวมไปถึงไฟล์ PDF และงานนำเสนอได้ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม Siri จะถามคุณก่อนที่จะส่งคำขอหรือข้อมูลไปยัง ChatGPT จากนั้น Siri จึงค่อยนำเสนอคำตอบให้คุณโดยตรงอีกที

การทำสิ่งต่างๆ ในแอป

Siri สามารถทำสิ่งใหม่ๆ แทนคุณได้หลายร้อยอย่าง ทั้งในแอปของ Apple และแอปของบริษัทอื่น เช่นครั้งต่อไปที่คุณกำลังแต่งรูปก็สามารถพูดว่า "Make this photo warmer." เท่านั้น Siri ก็จะทำการปรับแต่งโดยใช้แอปรูปภาพ นอกจากนี้ Siri ยังสามารถทำงานระหว่างแอปต่างๆ ได้ด้วย อย่างถ้าคุณปรับแต่งภาพนั้นเสร็จแล้ว เพียงแค่พูดว่า "Add this to my ratatouille recipe note." Siri ก็จะย้ายการทำงานจากแอปรูปภาพไปที่แอปโน้ตเพื่อจัดการให้กับคุณ

รับมือกับคำขอได้อย่างยืดหยุ่นขึ้น

ต่อให้คุณจะพูดตะกุกตะกักหรือเปลี่ยนใจตอนพูดไปแล้วครั้งประโยค Siri ก็ยังทำตามคำขอได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะพูดว่า "Siri, set an alarm—wait no, sorry, I meant a timer for 10 minutes—actually, let's make that 15."

ความรอบรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Siri สามารถตอบคำถามนับพันๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติและการตั้งค่าบนผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณ โดยใช้ประโยชน์จากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ได้รับการฝึกฝนด้วยเอกสารบริการช่วยเหลือของ Apple

การคาดเดาข้อความในคีย์บอร์ด Siri

เมื่อคุณพิมพ์คำขอให้กับ Siri คุณจะเห็นการคาดเดาข้อความที่ช่วยให้คุณพิมพ์คำขอได้เสร็จเร็วขึ้น เพราะโมเดลการคาดเดาข้อความนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยเพิ่มความเร็วให้คำขอ Siri เหล่านี้นั่นเอง

เสียงพูดที่เป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น

Siri มีเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ บ่งบอกอารมณ์ และชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยตอนนี้เสียงจะได้รับการสังเคราะห์ขึ้นบนอุปกรณ์ทั้งหมดโดยโมเดลภาษาใหม่ของ Apple Intelligence

โหมดโฟกัส	ลดการรบกวน โหมดโฟกัสเข้าใจเนื้อหาของการทำงานแจ้งเตือน และเลือกแสดงเฉพาะการแจ้งเตือนที่คุณอาจจำเป็นต้องโต้ตอบในทันที อย่างข้อความที่ส่งมาบอกว่าเย็นนี้ให้ไปรับลูกที่ศูนย์ดูแลเด็กด้วย หรือคำชวนไปทานมื้อเย็นแบบปุปปิบ	การคัดกรองและการปิดเสียงที่ชาญฉลาด Mac ของคุณจะพิจารณาว่าการแจ้งเตือนไหนบ้างที่มีความสำคัญมากพอที่จะให้ผ่านเข้ามาได้ด้วยตัวเลือกการคัดกรองและการปิดเสียงที่ชาญฉลาด โดยสามารถเปิดใช้ได้กับทุกโหมดโฟกัส คุณจึงไม่พลาดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการจัดส่งอาหาร แม้ว่าจะเปิดโหมดห้ามรบกวนไว้อยู่ก็ตาม
Genmoji	Genmoji สร้างสติ๊กเกอร์สโตร์อีโมจิที่ไม่เหมือนใครจากคีย์บอร์ดโดยตรง ในเครื่องมือสร้างสติ๊กเกอร์ เพียงพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการสร้าง เช่น "dog on a surfboard" เท่านั้นผลงานของคุณก็จะปรากฏขึ้นในไม่กี่วินาที	
เมล	ข้อความที่มีความสำคัญ รู้ได้ทันทีที่เปิดแอปเมลว่าควรให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรก่อน โดยข้อความที่สำคัญจะอยู่ด้านบนของอินบ็อกซ์ซึ่งจัดเรียงตามลำดับความเร่งด่วนที่สุด	สรุปเนื้อหาตัวอย่าง รู้ข้อมูลสำคัญได้ก่อนที่คุณจะเปิดเรดข้อความนั้นขึ้นมา ด้วยสรุปเนื้อหาสั้นๆ ที่จะปรากฏในส่วนของตัวอย่างอีเมลแทนเนื้อหาบรรทัดแรกๆ ของอีเมลนั้น
	สรุปเนื้อหาเรดข้อความ เมื่อเปิดเรดอีเมล คุณสามารถคลิกเพื่อดูสรุปเนื้อหาโดยละเอียดที่จะช่วยให้คุณจับใจความสำคัญของเนื้อหาในอีเมลหลายๆ หรืออีเมลหลายๆ ฉบับที่อยู่ในเรดเดียวกันได้	การตอบกลับอัจฉริยะ แอปเมลจะพิจารณาเนื้อหาของอีเมลที่คุณได้รับ แล้วแสดงตัวเลือกอัจฉริยะให้คุณเลือกตอบกลับพร้อมรายละเอียดได้อย่างรวดเร็ว เช่น การตอบคำถามที่มีการถามอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งเมื่อคุณเลือกได้แล้วคุณสมบัติการตอบกลับอัจฉริยะจะรวมตัวเลือกของคุณเข้ากับฉบับร่างที่สร้างไว้เพื่อให้พร้อมส่งได้เลย
ข้อความ	การตอบกลับอัจฉริยะ ตอบกลับข้อความได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวเลือกที่ระบบสร้างขึ้น ซึ่งจะแสดงในแถบคาดเดาทันทีที่คุณคลิกช่องข้อความเพื่อตอบกลับ โดยแอปข้อความจะทำความเข้าใจเนื้อหาในการสนทนา แล้วเสนอตัวเลือกที่เข้ากับบริบทนั้น	สรุป ตัวอย่างข้อความในประวัติการสนทนาของคุณจะแสดงสรุปเนื้อหาสั้นๆ แทนเนื้อหาตอนต้นของข้อความล่าสุด เพื่อให้คุณสามารถรู้ถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่เลื่อนมองก่อนที่จะเปิดแชทนั้นซะอีก
โน้ต	สรุปการถอดเสียง¹ ดูสรุปประเด็นสำคัญของการบันทึกเสียงที่สร้างขึ้นอย่างชาญฉลาด เพื่อให้คุณสามารถทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องอ่านข้อความถอดเสียงทั้งหมด	

การแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนที่มีความสำคัญ

เห็นสิ่งที่คุณควรให้ความสนใจได้ในทันที อย่างไรก็ตาม ข้อความเกี่ยวกับงานที่มีกำหนดส่งในวันนั้น ด้วยการแจ้งเตือนที่มีความสำคัญที่จะอ้างอิงจากสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดและจะนำไปแสดงไว้ที่ด้านบนสุดของการแจ้งเตือน

สรุปการแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนหลายๆ ข้อความที่มาจากแอปเดียวกัน จะถูกจัดกลุ่มซ้อนกันไว้ โดยมีสรุปเนื้อหาอยู่ที่ด้านบน เพื่อให้คุณเหลือบมองข้อมูลที่สำคัญที่สุดได้ และในส่วนของแอปด้านการสื่อสารต่างๆ เช่น เมลและข้อความ ก็จะมีการสรุปเนื้อหาของการแจ้งเตือนต่างๆ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่สำคัญทั้งหมด โดยไม่ต้องคลิกการแจ้งเตือนนั้นๆ เพื่อเปิดแอปเลย

การรองรับคุณสมบัติการอ่านการแจ้งเตือน

คุณสมบัติการอ่านการแจ้งเตือนสามารถอ่านออกเสียงสรุปการแจ้งเตือนของคุณได้เมื่อใช้ AirPods

รูปภาพ

การค้นหารูปภาพและวิดีโอด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติ

ตอนนี้การค้นหารองรับการใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติและมีความเข้าใจที่กว้างขวางยิ่งขึ้น คุณจึงสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างตรงใจ เช่น "fluffy white dog on a green couch" นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาสิ่งที่เกิดขึ้นในวิดีโอ แล้วแอปรูปภาพก็จะพาคุณไปยังช่วงเวลาที่ถูกตอกในวิดีโอ นั้นให้เอง

เครื่องมือลบบอก²

เมื่อมีสิ่งที่ไม่ต้องการมาทำลายบรรยากาศในรูปภาพ คุณก็สามารถลบองค์ประกอบที่น่าทึ่งใจนั้นออกไปได้ด้วยเครื่องมือลบบอก

สร้างสรรค์ความทรงจำในแบบของคุณเอง

สร้างสรรค์ความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องราวที่คุณอยากเห็นได้เพียงแค่พิมพ์รายละเอียด แล้วแอปรูปภาพจะเขียนสตอรี่ไลน์พร้อมเติมเต็มด้วยตอนต่างๆ ที่ไม่ซ้ำกัน โดยเลือกชุดรูปภาพและวิดีโอสวยๆ เพื่อนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ให้คุณ จากนั้นก็ถ่ายภาพด้วยการจับคู่เพลงที่เข้ากันอย่างลงตัว

Apple Intelligence จะพร้อมให้ใช้งานในรุ่นเบต้าบนคอมพิวเตอร์ Mac รุ่นที่มี Apple Silicon ที่ตั้งค่าภาษาของ Siri และอุปกรณ์เป็นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา โดยจะมาอยู่บน macOS Sequoia ในรูปแบบของการอัปเดตซอฟต์แวร์ฟรีภายในปีนี้ คุณสมบัติบางประเภท รวมถึงภาษาและแพลตฟอร์มอื่นๆ เพิ่มเติมจะทยอยเปิดให้ใช้งานในปีหน้า

คุณสมบัติหลัก

ความต่อเนื่อง

การสะท้อนหน้าจอ iPhone³

ควบคุมและโต้ตอบกับ iPhone ของคุณด้วยการสะท้อนหน้าจอไปที่ Mac ของคุณโดยใช้แอปการสะท้อนหน้าจอ iPhone ใหม่ รวมถึงโต้ตอบกับ iPhone ของคุณและแอปต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ในแบบไร้สาย และคุณยังสามารถเลือกดูหน้าจอโฮมของ iPhone เปิดใช้และโต้ตอบกับแอปต่างๆ ได้เหมือนกำลังถือโทรศัพท์อยู่ในมืออีกด้วย

ควบคุม iPhone ของคุณด้วยแทร็คแพด

ควบคุม iPhone ของคุณได้ด้วยคำสั่งนิ้วแบบสองนิ้วบนแทร็คแพดของ Mac คุณจึงสามารถปิดบนหน้าจอโฮม หรือนิ้วเพื่อซูมรูปภาพ หรือเลื่อนดูฟีดโซเชียลมีเดียของคุณได้อย่างง่ายดาย

การแจ้งเตือนจาก iPhone บน Mac

ดูและโต้ตอบกับการแจ้งเตือนบน iPhone ของคุณโดยไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ออกมา โดยการแจ้งเตือนใน iOS จะปรากฏบนเดสก์ท็อปของ Mac และในศูนย์การแจ้งเตือน จากนั้นก็โต้ตอบด้วยการตอบกลับแบบด่วน หรือเปิดในแอปโดยใช้การสะท้อนหน้าจอ iPhone

ทำงานในโหมดสแตนด์บาย

เข้าถึงแอปและการแจ้งเตือนบน iPhone ของคุณ โดยที่โทรศัพท์ของคุณยังคงแสดงข้อมูลแบบหลือมมองได้ด้วยโหมดสแตนด์บาย

ลากแล้วปล่อยไฟล์*

ถ่ายโอนไฟล์ระหว่าง Mac และ iPhone ของคุณได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ลากรูปภาพและไฟล์อื่นๆ โดยใช้การสะท้อนหน้าจอ iPhone

แก้ไขหน้าจอโฮม

เข้าสู่โหมดสั้นในหน้าจอโฮมเพื่อจัดเรียงไอคอนแอปใหม่ ลบแอป หรือเพิ่มและแก้ไขวิดเจ็ต

เรียงหน้าตาต่างได้ง่ายขึ้น

การเรียงต่อและปรับขนาด

จัดเรียงหน้าตาต่างของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยการลากหน้าตาต่างไปวางที่ขอบหน้าจอ และ macOS จะแนะนำตำแหน่งการเรียงบนเดสก์ท็อปของคุณให้โดยอัตโนมัติ แล้วยังจัดวางหน้าตาต่างให้เรียงต่อข้างๆ กันอย่างรวดเร็ว หรือจะวางหน้าตาต่างไว้ตรงมุมเพื่อให้มองเห็นแอปได้มากยิ่งขึ้นก็ได้ เพราะตอนนี้การปรับขนาดหน้าตาต่างที่อยู่ติดกันสองบานนั้นทำได้ง่ายมากๆ เพียงแค่นี้คุณก็จะได้รับการจัดเรียงที่ลงตัวกับคุณที่สุด

ปุ่มลัดแป้นพิมพ์

จัดเรียงหน้าตาต่างที่ต้องการเรียงต่อของคุณได้รวดเร็วยิ่งขึ้นไปอีกด้วยปุ่มลัดแป้นพิมพ์ และคุณยังสามารถกดปุ่ม Option ค้างไว้ในขณะที่ลากหน้าตาต่างเพื่อดูตัวอย่างตำแหน่งที่ต้องการเรียงต่อในหลากหลายแบบได้อีกด้วย

ตัวเลือกเมนูหน้าตาต่างที่เรียงต่อกัน

จัดเรียงหน้าตาต่างของคุณอย่างรวดเร็วโดยเลือกจากตัวเลือกการจัดเรียงที่หลากหลายด้วยปุ่มสี่เหลี่ยมที่ด้านซ้ายบนของแต่ละหน้าตาต่าง หรือจากแถบเมนู

รองรับหลายจอภาพ

ย้ายการจัดวางหน้าตาต่างระหว่างจอภาพได้อย่างอิสระ โดย macOS จะแนะนำตำแหน่งการเรียงต่อเมื่อคุณลากหน้าตาต่างและหยุดตรงขอบหน้าจอระหว่างสองจอภาพ

การประชุมทางวิดีโอ

การแสดงผลตัวอย่างสำหรับผู้นำเสนอ

รู้ได้แบบเป๊ะๆ ว่าคุณกำลังจะแชร์อะไร ก่อนที่จะนำเสนอให้กับคนอื่นๆ เพราะการแสดงผลตัวอย่างสำหรับผู้นำเสนอจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณแชร์หน้าจอของคุณในการประชุมทางวิดีโอ หรือเชื่อมต่อกับจอแสดงผลหรือจอภาพภายนอก*⁴ ซึ่งคุณเองก็เลือกได้ว่าจะแชร์เฉพาะแอปหรือทั้งหน้าจอของคุณ โดยการเลือกเฉพาะแอปจะทำให้มองไม่เห็นสิ่งต่างๆ จากแอปอื่น เช่น การแจ้งเตือนหรือหน้าต่างที่อยู่ในพื้นหลัง

การเปลี่ยนพื้นหลัง

เปลี่ยนพื้นหลังของคุณในระหว่างการวิดีโอคอล เลือกจากการไล่ระดับสีที่หลากหลายและวอลเปเปอร์ของระบบ หรือจะใช้รูปภาพโปรดของคุณก็ได้ โดยการเปลี่ยนพื้นหลังนั้นใช้การแบ่งเซ็กเมนต์ของ Apple เพื่อให้คุณดูดีตลอดการโทรนั่นเอง

ตัวอย่างการเล่น

เมื่อคลิก "เล่น" ใน Keynote (หรือแอปของบริษัทอื่นที่รองรับ) คุณจะเห็นตัวอย่างของตำแหน่งที่เนื้อหาและโน้ตของผู้นำเสนอจะปรากฏขึ้นมา ทั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาที่ใช้จะปรากฏอยู่บนหน้าจอที่ต้องการ

รหัสผ่าน

แอปรหัสผ่าน

ดูรหัสผ่าน, พาสคีย์, รหัสการตรวจสอบยืนยัน, รหัสผ่าน Wi-Fi และข้อมูลประจำตัวสำหรับการลงชื่อเข้าด้วย Apple สำหรับเว็บไซต์และแอปของคุณ ทั้งหมดได้ในที่เดียว

ลงชื่อเข้าด้วย Apple

ดูว่ามีแอปและเว็บไซต์ไหนบ้างที่คุณใช้การลงชื่อเข้าด้วย Apple หรือซ่อนอีเมลของฉันทันทีในการลงชื่อเข้าใช้ไว้บ้าง โดยตอนนี้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลประจำตัวสำหรับการลงชื่อเข้าด้วย Apple ลงในกลุ่มรหัสผ่านที่แชร์ได้อีกด้วย

รหัสการตรวจสอบยืนยัน

ตั้งคำรหัสการตรวจสอบยืนยันสองปัจจัยในแอปรหัสผ่านได้โดยตรง แล้วคัดลอกหรือป้อนอัตโนมัติลงใน Safari ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเปิดแอป

การซิงค์

บัญชีของคุณที่บันทึกไว้ในแอปรหัสผ่านจะซิงค์กันอย่างรวดเร็วกับ iCloud คุณจึงสามารถเข้าใช้งานในอุปกรณ์ Apple เครื่องอื่นๆ ได้

การรองรับ Windows

เข้าถึงรหัสผ่านของคุณใน Windows ได้ในแอปรหัสผ่าน iCloud

รหัสผ่านและพาสคีย์

บันทึกรหัสผ่านและพาสคีย์ของคุณเพื่อป้อนในเว็บไซต์และแอปโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะบันทึกในระหว่างการสร้างบัญชีหรือจะเพิ่มด้วยตัวเองในภายหลังก็ได้ทั้งนั้น

รหัสผ่าน Wi-Fi

เข้าถึงรหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณได้บันทึกไว้ คุณจึงดูหรือแชร์กับคนอื่นได้ง่ายๆ

การเรียง

เรียงบัญชีต่างๆ ตามตัวอักษรหรือตามลำดับที่สร้างล่าสุด เพื่อช่วยให้ค้นหาบัญชีที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

การเข้ารหัสแบบต้นทางถึงปลายทาง

การซิงค์ผ่าน iCloud มีการเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางที่มีความปลอดภัยสูงมาก

การเล่นเกม

การปรับปรุงโหมดเกม⁴

มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่เต็มอิมเมจยิ่งขึ้นอีกด้วย การปรับปรุงการตอบสนองกับอุปกรณ์เสริมแบบไร้สายและลดกิจกรรมเบื้องหลังลงไปอีกเพื่อรักษาอัตราเฟรมสูงสุดไว้

ข้อความ

เอฟเฟ็กต์ข้อความ

เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้ตัวอักษร คำ หรือสีในบทสนทนาของคุณใน iMessage ด้วยเอฟเฟ็กต์เคลื่อนไหวแบบไดนามิก เช่น ระเบิดหรือระลอกคลื่น

อีโมจิและสติ๊กเกอร์สำหรับ Tapback

ส่ง Tapback ด้วยอีโมจิหรือสติ๊กเกอร์ไหนก็ได้เพื่อให้คุณโต้ตอบกับข้อความด้วยวิธีที่มากมายนับไม่ถ้วน และถ้ามีการส่งหลายๆ Tapback ในฟองคำพูดเดียว Tapback นั้นก็จะกระจายออกให้คุณเห็น 3 รายการล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การปรับปรุงโหมดภาพคุณภาพต่ำ

ส่งรูปภาพในแอปข้อความในขนาดต้นฉบับหรือแบบบีบอัดที่เสียคุณภาพเพียงเล็กน้อยเมื่ออยู่ในโหมดภาพคุณภาพต่ำ

การจัดรูปแบบข้อความ

ใช้การจัดรูปแบบข้อความกับตัวอักษร คำ หรือวลีไหนก็ได้ใน iMessage เช่น ตัวหนา ชิดเส้นใต้ ตัวเอียง และขีดทับ เพื่อช่วยแสดงอารมณ์ของคุณได้ดียิ่งขึ้น

ส่งภายหลัง

เขียนข้อความไว้ตอนนี้ แล้วกำหนดเวลาให้ส่งภายหลังได้ ถ้าเกิดรู้สึกว่าคุณคิดแล้วและไม่อยากส่งข้อความจนกว่าจะถึงตอนเช้า หรือเมื่อคุณไม่อยากลืมอวยพรวันเกิดคนสำคัญหรือแสดงความยินดีในเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ

รูปภาพคุณภาพสูง

ส่งรูปภาพส่วนใหญ่ได้แบบเต็มความละเอียดสูงสุดถึง 100MB ใน iMessage โดยขึ้นอยู่กับสภาพอุปกรณ์และเครือข่าย

แผนที่

สำรวจและบันทึกสถานที่

สำรวจและเปรียบเทียบสถานที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยการเลือกดูรูปภาพ การจัดอันดับ ระดับราคา และอีกมากมายได้โดยไม่ต้องออกจากการค้นหา และยังบันทึกสถานที่ได้ง่ายๆ ด้วยคลิกเดียว แล้วยังเพิ่มโน้ตเกี่ยวกับสิ่งที่น่าจดจำของสถานที่นั้นหรือเหตุผลที่คุณชื่นชอบได้ด้วย นอกจากนี้คุณยังเข้าถึงสถานที่คำแนะนำ รวมไปถึงเส้นทางเดินเขาที่บันทึกไว้ได้ง่ายๆ ด้วยคลังสถานที่แบบใหม่หมด

โน้ต

การบันทึกเสียง

แอปโน้ตให้คุณบันทึกเสียงได้โดยตรง แล้วจัดเก็บไว้กับความคิดเห็น เช็คลิสต์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขโน้ตของคุณในขณะที่กำลังบันทึกเสียงได้ด้วย คุณจึงสามารถจดสิ่งที่สำคัญได้เสมอ

ไฮไลต์

ทำให้ข้อความในโน้ตของคุณโดดเด่นด้วยไฮไลต์ที่มีสีต่างๆ ให้เลือกถึง 5 สี

การค้นหาข้อความในบรรทัดสำหรับ PDF

ค้นหาคำในไฟล์ PDF และเอกสารที่สแกนด้วยประสบการณ์การค้นหาที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะนำทางคุณไปยังสิ่งที่กำลังค้นหาอยู่ในเอกสาร

ส่วนที่ขมุกขมัว

ทำให้โน้ตยาวๆ ดูเป็นระเบียบด้วยการซ่อนข้อความไว้ใต้หัวข้อแบบใหม่ที่เป็นส่วนที่ขมุกขมัว

AirPods

การโต้ตอบกับ Siri

โต้ตอบกับการอ่านการแจ้งเตือนจาก Siri เมื่อใช้งาน AirPods ด้วยการพยักหน้าเพื่อตอบรับ หรือสายหน้าเบาๆ เพื่อปฏิเสธ

การแยกเสียง

คุณสมบัติการแยกเสียงให้คุณรับสายได้จากทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีลมแรงหรือพื้นที่ที่มีเสียงรบกวนข้างดังรบกวนเพื่อมอบคุณภาพการโทรที่ดีที่สุดผ่าน AirPods

เสียงเชิงมิติพื้นที่สำหรับคุณเพื่อการเล่นเกมน⁵

เสียงเชิงมิติพื้นที่สำหรับคุณเพื่อการเล่นเกมนให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆ ในแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนด้วย API ใหม่ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถมอบประสบการณ์เสียงที่เต็มอิมเมจจริงด้วย AirPods ได้อย่างง่ายดาย

ลดความหน่วงเสียงขณะเล่นเกม⁶

วันนี้ AirPods Pro สามารถถ่ายทอดเสียงแบบไร้สายที่มีความหน่วงต่ำที่ดีที่สุดเท่าที่ Apple เคยทำมาสำหรับการเล่นเกมมือถือ ทั้งนี้ก็เพื่อให้คุณได้เปรียบในการแข่งขัน

คุณภาพเสียงภายในเกม⁶

ตอนนี้คุณภาพของเสียงนั้นยกระดับเป็นสูงสุด 13 บิตที่มีความละเอียด 48 kHz เพื่อให้คุณได้ยินเสียงภายในเกมที่มีคุณภาพสูงในระหว่างที่สตรีมหรือพูดคุยกับเพื่อนขณะเล่นเกม

และยังมีอะไรอื่นๆ อีก

การช่วยการเข้าถึง

คำสั่งลัดเสียงพูด⁴

สร้างคำพูดที่คุณกำหนดเองสำหรับเรียกใช้คำสั่งลัดและทำสิ่งต่างๆ บน Mac ให้เสร็จเรียบร้อย เช่น ถ่ายภาพหน้าจอ หรือเช็คพยากรณ์อากาศ

รองรับประสาทหูเทียม

ตอนนี้คุณสามารถใช้อุปกรณ์รับฟัง Made for iPhone คุณภาพระดับสูงได้มากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงประสาทหูเทียมด้วย แน่ใจว่าสามารถตั้งค่าได้ง่ายๆ และสามารถใช้งานได้แบบเดียวกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ

บัญชี Apple

แชร์ข้อมูลประจำตัวสำหรับการลงชื่อเข้าด้วย Apple

แชร์การเข้าถึงข้อมูลประจำตัวสำหรับการลงชื่อเข้าด้วย Apple ของคุณกับเพื่อนๆ และสมาชิกในครอบครัวที่คุณเชื่อใจในแอปรหัสผ่านใหม่ เรียกว่าให้คุณแชร์ข้อมูลประจำตัวไปเลยก็ง่ายๆ ซึ่งก็เหมือนกับการตั้งรายการรหัสผ่านที่แชร์กันในครอบครัว

แอป Apple TV

เชิงลึก⁷

ในระหว่างที่สนุกกับภาพยนตร์และรายการจาก Apple TV+ Original คุณจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับนักแสดงและเพลงในแบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยเสริมอรรถรสของฉากที่ฉายอยู่ โดยสามารถเลือกนักแสดงเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือถ้าจะเพิ่มเพลงไปยังเพลย์ลิสต์ใน Apple Music ก็ทำได้ง่ายๆ

ซับไตเติ้ลที่มีไดนามิกมากขึ้น⁸

ซับไตเติ้ลจะปรากฏได้ถูกช่วงเวลาโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อภาษาของเนื้อหาไม่ตรงกับภาษาของอุปกรณ์ ช่วงที่คุณปิดเสียง หรือข้ามกลับในรายการที่กำลังรับชม

เครื่องคิดเลข

ผลลัพธ์คณิตศาสตร์

พิมพ์นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ในแอปต่างๆ เช่น แอปข้อความและแอปเมล แล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์คณิตศาสตร์แสดงเป็นคำแนะนำ เพื่อให้คุณเพิ่มผลลัพธ์ลงไปได้ง่ายๆ

ประวัติ

ติดตามการคำนวณก่อนหน้าในเครื่องคิดเลขพื้นฐานและเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ คัดลอกผลลัพธ์เพื่อนำไปใช้ในแอปอื่นๆ และคลิกที่ผลลัพธ์เพื่อกลับไปคำนวณต่อ

การแปลงหน่วย

แปลงความยาว น้ำหนัก สกุลเงิน และอีกมากมายได้ในขณะใช้เครื่องคิดเลขพื้นฐานและเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ หรือจะเปลี่ยนหน่วยที่พิมพ์โดยใช้ปุ่มคณิตศาสตร์ก็ได้เช่นกัน

ปรับตัวเลข

ปรับตัวเลขใดๆ ที่คุณพิมพ์ในโน้ตคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว โดยนำเคอร์เซอร์ไปอยู่เหนือตัวเลขแล้วลากแถบเลื่อนเพื่อเพิ่มหรือลดค่าตัวเลข จากนั้นคุณจะเห็นตัวเลขและสมการกับกราฟที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์

นิพจน์ที่สามารถแก้ไขได้

ป้อนนิพจน์ในเครื่องคิดเลขพื้นฐานและเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ จากนั้นคุณจะเห็นนิพจน์แบบเต็มรูปแบบก่อนที่จะหาคำตอบของนิพจน์นั้นๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถลบตัวอักษรได้ง่ายๆ โดยใช้ปุ่ม Backspace

<p>ปฏิทิน</p>	<p>ดูการเตือนความจำในแอปปฏิทิน จัดการทุกอย่างได้เป็นระเบียบเสมอ และดูการเตือนความจำทั้งหมดที่กำหนดเวลาไว้ในแอปเตือนความจำ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ทั้งหมดของคุณได้โดยตรงจากแอปปฏิทิน</p> <p>สร้างการเตือนความจำในแอปปฏิทิน สร้างการเตือนความจำที่กำหนดเวลาได้จากแอปปฏิทินเหมือนๆ กับที่คุณทำเวลาสร้างกิจกรรม ซึ่งวิธีนี้ทำให้ง่ายต่อการแยกกิจกรรมออกจากงานต่างๆ และซิงค์งานของคุณกับแอปเตือนความจำได้ตลอดเวลา</p>	<p>แก้ไขการเตือนความจำในแอปปฏิทิน ในขณะที่จัดการสิ่งต่างๆ ระหว่างวันนั้น คุณก็สามารถทำเครื่องหมายการเตือนความจำว่าเสร็จแล้ว เลื่อนไปเป็นวันหรือเวลาอื่น หรือแม้แต่แก้ไขรายละเอียดทั้งหมดได้เลยจากแอปปฏิทิน</p> <p>ลูกใหม่ การอัปเดตแบบอักษรและรายละเอียดกิจกรรมที่สอดคล้องกันทั้งในมุมมองวัน สัปดาห์ และเดือน ช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อมูลกิจกรรมได้ง่ายยิ่งขึ้น</p>
<p>การแชร์กันในครอบครัว</p>	<p>คำเชิญการแชร์กันในครอบครัว ตอนนี้คุณสามารถตอบรับคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มการแชร์กันในครอบครัวได้ง่ายกว่าที่เคย โดยทันทีที่ได้รับเชิญ คุณก็จะเห็นคำเชิญอยู่ที่ด้านบนสุดของการตั้งค่า นอกจากนี้ผู้จัดการครอบครัวยังสามารถดูได้ทันทีว่าใครบ้างที่ตอบรับคำเชิญ และยังสามารถเตือนความจำหรือติดตามผลให้กับคนที่ยังไม่ได้ตอบรับได้ง่ายๆ อีกด้วย</p>	<p>คำแนะนำสำหรับครอบครัวของคุณ สร้างรายการใหม่ให้กับครอบครัวของคุณได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น ปฏิทินที่แชร์ ลิสต์ช้อปปิ้ง และรายการรหัสผ่าน ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้ว ทุกคนในครอบครัวก็สามารถมีส่วนร่วมในรายการที่แชร์ และรับรู้ความเคลื่อนไหวของกันและกันได้ง่ายๆ</p>
<p>Finder</p>	<p>การผสานการทำงาน Finder กับผู้ให้บริการจัดเก็บไฟล์บนคลาวด์ API ใหม่สำหรับผู้ให้บริการจัดเก็บไฟล์บนคลาวด์เปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถผสานการทำงานกับ Finder เพื่อซิงค์เดสก์ท็อปและเอกสารไปอยู่บนคลาวด์</p>	<p>ดาวน์โหลดเก็บไว้ เลือกไฟล์บน iCloud ที่คุณต้องการให้เข้าถึงได้ตลอดเวลาจากบนอุปกรณ์ของคุณ แล้วการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับไฟล์ขณะออฟไลน์จะซิงค์กับ iCloud ทันทีที่คุณกลับมาออนไลน์อีกครั้ง</p>
<p>Freeform</p>	<p>จาก สร้างฉากเพื่อจัดระเบียบส่วนต่างๆ ของบอร์ดโดยแบ่งตามหัวข้อ หรือเพื่อทำให้นำเสนอเนื้อหาของคุณได้ง่ายด้วยการเคลื่อนย้ายไปมาได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>ยึดกับเส้นตาราง จัดเรียงคอนเทนต์บนบอร์ดของคุณอย่างแม่นยำด้วยคุณสมบัติยึดกับเส้นตาราง</p> <p>การสร้างไดอะแกรมที่ปรับปรุงใหม่ เชื่อมวัตถุด้วยเส้นเชื่อมต่อแบบแม่เหล็กที่สามารถยึดโยงได้ทุกที่ ซึ่งช่วยให้คุณสร้างไดอะแกรมและเชื่อมโยงแนวคิดของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น</p>	<p>ส่งสำเนา แชร์ไอเดียของคุณกับคนอื่นๆ ได้มากกว่าที่ต้องการ โดยการส่งสำเนาไปพร้อมกับสิ่งๆ ที่ใดๆ ก็สามารถเปิดบอร์ดบนอุปกรณ์ของตัวเองได้</p> <p>การจำลองมือเขียน คุณสามารถค้นหา แพล หรือทำสำเนาข้อความที่เขียนด้วยลายมือบนบอร์ดให้เป็นข้อความตัวอักษรได้</p> <p>การนำทางบนบอร์ด แพนไปรอบๆ บอร์ดได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกแล้วลาก ฝ่าฝ่าใบขณะที่กดสเปซบาร์ค้างไว้</p>

<p>บ้าน</p>	<p>การเข้าถึงของผู้ใช้ทั่วไป⁹ มอบสิทธิ์การเข้าถึงสื่อและระบบเตือนภัยในช่วงเวลาที่กำหนดให้แก่ผู้ใช้ทั่วไปในแอปบ้านได้สูงสุด 29 คน โดยกิจกรรมของผู้ใช้ทั่วไปจะถูกเก็บบันทึกเอาไว้ในประวัติกิจกรรม ซึ่งสามารถแสดงกิจกรรมได้สูงสุด 30 วัน รวมไปถึงเวลา อุปกรณ์เสริมที่ใช้ และชื่อของบุคคลถ้ามี</p> <p>ควบคุมหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทำความสะอาดในแอปบ้าน* หุ่นยนต์ดูดฝุ่นทำความสะอาดสามารถทำงานแบบอัตโนมัติ รวมทั้งทำงานในบรรยากาศต่างๆ และฟังคำขอจาก Siri ได้ในแบบเดียวกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ในบ้านของคุณ โดยคุณสามารถควบคุมหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทำความสะอาดที่รองรับ Matter ได้ในแอปบ้าน</p>	<p>จับคู่อุปกรณ์เสริม Matter โดยไม่ต้องศูนย์กลางอุปกรณ์¹⁰ เพิ่มและควบคุมอุปกรณ์เสริม Matter ที่เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ภายในพื้นที่เดียวกันเข้ากับแอปบ้านได้โดยไม่ต้องมีศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน</p>
<p>iCloud</p>	<p>การตั้งค่าที่ออกแบบมาใหม่ การตั้งค่าของ iCloud ได้รับการออกแบบมาใหม่เพื่อดูได้ง่ายขึ้นว่า iCloud สำรองข้อมูลและซิงค์เนื้อหา ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณอย่างไรบ้าง รวมถึงดูได้อย่างรวดเร็วว่าแอปของคุณซิงค์กับ iCloud หรือไม่ ทั้งยังสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติพรีเมียม ปรับแต่งประสบการณ์ในการใช้งาน และดำเนินการกับคำแนะนำที่เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะได้ด้วย</p>	
<p>คีย์บอร์ด</p>	<p>ตัวเลือกแบบรวม คีย์บอร์ดอีโมจิและสไลด์ชกสติกเกอร์ถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นตัวเลือกแบบรวม เพื่อให้คุณค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้นไปอีก</p> <p>สติกเกอร์ที่ค้นหาได้ นอกจากอีโมจิแล้ว ตอนนี้ยังสามารถค้นหาสติกเกอร์ในตัวเลือกแบบรวมได้</p>	<p>สติกเกอร์และ Memoji ในบรรทัด แทรกสติกเกอร์และ Memoji ลงในบรรทัดพร้อมข้อความได้เหมือนกับอีโมจิ</p>
<p>รูปภาพ</p>	<p>คอลเลกชัน คลังรูปภาพของคุณจะได้รับการจัดระเบียบให้เป็นคอลเลกชันรูปภาพแบบใหม่ที่มีประโยชน์โดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึงสามารถเลือกดูและค้นหาคอนเทนต์ในคลังของคุณตามธีมได้ โดยไม่ต้องจัดระเบียบคลังทั้งหมดของคุณให้เป็นอัลบั้ม</p> <p>กลุ่มในอัลบั้มผู้คนและสัตว์เลี้ยง ตอนนี้อัลบั้มผู้คนและสัตว์เลี้ยงจะเพิ่มกลุ่มผู้คนที่เป็นคนโปรดของคุณเข้าไปด้วย เช่น คุณกับคู่รัก คุณกับสัตว์เลี้ยง หรือคุณกับเพื่อนสนิท</p> <p>ตัวเลือกมุมมองคอลเลกชัน เลือกดูและเปลี่ยนกับรูปภาพแต่ละกลุ่มได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะดูในมุมมองหน้าบรรณาธิการที่สวยงาม มุมมองตาราง ความทรงจำ หรือดูบนแผนที่</p>	<p>วันล่าสุด ดูอีเวนต์และกิจกรรมล่าสุดของคุณได้แบบไม่มีอะไรกวน เพื่อให้คุณรอดูรูปถ่ายจากทริปปีนจักรยานสุดยิ่งใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วให้เพื่อนดูได้ง่ายๆ แล้วยังแชร์รูปภาพได้ง่ายๆ ด้วยเช่นกัน</p> <p>ทริป อัลบั้มทริปจะรวมการพวงพวงต่างๆ ของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณย้อนนึกถึงการเดินทางท่องเที่ยวได้อีกครั้ง แล้วยังสามารถข้ามไปยังปีที่ต้องการเพื่อดูทริปต่างๆ ในปีนั้นได้ด้วย</p> <p>การแสดงผลที่มาของอัลบั้ม คุณสามารถดูได้ว่ามีการเพิ่มรูปภาพลงในอัลบั้มแบบกำหนดเองใดบ้างจากหน้าต่างข้อมูล</p>

การคัดลอกและวางการแก้ไขแบบอัจฉริยะ

แก้ไขรูปภาพที่คล้ายกันได้อย่างรวดเร็วด้วยการเลือกวางใส่ไอคอนส่วนในการครอบตัดหรือไม่ แล้วทำให้คำแสงและไวท์บาลานซ์ของรูปภาพทั้งหมดตรงกันเมื่อคัดลอกและวางการแก้ไข

สร้างสรรค์ความทรงจำในแบบของคุณเอง

สร้างสรรค์ความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องราวที่คุณอยากเห็นได้เพียงแค่พิมพ์รายละเอียด แล้วแอปรูปภาพจะเขียนสตอรี่ไลน์พร้อมเติมเต็มด้วยตอนต่างๆ ที่ไม่ซ้ำกัน โดยเลือกชุดรูปภาพและวิดีโอสวยๆ เพื่อนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ให้คุณ จากนั้นก็ตกท้ายด้วยการจับคู่เพลงที่เข้ากันอย่างลงตัว

คำแนะนำอัจฉริยะ

ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีอะไรจะเขียนอีกต่อไป เพราะตอนนี้คุณสามารถเริ่มต้นโดยใช้คำแนะนำจากแอปรูปภาพที่จะอิงตามกิจกรรม ทริป และผู้คนที่คุณได้ถ่ายภาพไว้ล่าสุด

การควบคุมความเร็วของวิดีโอ

ปรับความเร็วในการเล่นวิดีโอที่มีอัตราเฟรมสูงเพื่อสร้างเอฟเฟกต์ระดับภาพยนตร์และการเล่นแบบช้าลงที่ได้อารมณ์

เรื่องราวสุดสร้างสรรค์

แอปรูปภาพจะสร้างภาพตัดต่อที่มีแต่ละตอนไม่ซ้ำกันพร้อมกับเรียงเรื่องราวตามลำดับเวลา โดยจะคัดรูปภาพและวิดีโอที่ดีที่สุดแล้วนำมาจัดเรียงเป็นตอนต่างๆ ให้สอดคล้องกับโครงเรื่อง แกรมในขั้นตอนสุดท้ายยังช่วยเลือกชื่อเรื่องเจ๋งๆ และเพลงที่เข้ากันให้ด้วย

รูปภาพแนะนำ

แอปรูปภาพจะนำคอนเทนต์ที่ดีที่สุดจากในคลังรูปภาพของคุณมาแสดงให้เห็นดูอย่างเพลิดเพลิน

พืดคาสท์

แชร์จากข้อความถอดเสียง

แชร์ลิงก์ของช่วงเวลาที่ต้องการจากข้อความถอดเสียง

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่ออกแบบมาใหม่

จัดการได้ง่ายยิ่งขึ้นว่าคุณจะแชร์ข้อมูลกับแอปต่างๆ มากแค่ไหน โดยตอนนี้ข้อมูลแต่ละประเภทจะแสดงจำนวนแอปที่เข้าถึงข้อมูลนั้นอยู่ ซึ่งทำให้คุณดูได้ง่ายขึ้นว่าคุณแชร์ข้อมูลกับแอปไหนมากที่สุด

การบล็อกเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนสำหรับเด็กๆ

คุณสมบัติความปลอดภัยในการสื่อสารจะกำหนดให้เด็กๆ ต้องใส่รหัสผ่านเวลาหน้าจอ จึงจะสามารถดูหรือส่งเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนได้

เตือนความจำ

การผสานการทำงานกับแอปปฏิทิน

ตอนนี้การเตือนความจำที่กำหนดเวลาไว้จะแสดงอยู่ในแอปปฏิทินพร้อมกับกิจกรรมของคุณ แกรมคุณยังสามารถสร้างและแก้ไขการเตือนความจำของคุณได้โดยตรงจากแอปปฏิทิน ซึ่งจะซิงค์กลับไปรายการเตือนความจำของคุณด้วย

งานย่อยในลิสต์อัจฉริยะ

ตอนนี้งานย่อยของคุณจะแสดงอยู่ในส่วนวันนี้ กำหนดเวลา และลิสต์อัจฉริยะอื่นๆ เพื่อให้ดูได้อย่างรวดเร็ว

รายการที่เพิ่งลบล่าสุด

การเตือนความจำที่คุณลบไปแล้วจะเก็บอยู่ในส่วนที่เพิ่งลบล่าสุดเพื่อให้สามารถดูหรือกู้คืนได้ง่ายๆ

ลิสต์ชื่อของหลายภาษา

เปิดใช้งานภาษาอื่นๆ เพื่อจัดหมวดหมู่ลิสต์ชื่อของคุณจากการตั้งค่าการเตือนความจำ

เคล็ดลับ

แอปเคล็ดลับบน macOS

ดูคู่มือผู้ใช้และคอลเลกชันเคล็ดลับต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จาก Mac ได้อย่างเต็มที่ที่สุด

การแชร์เคล็ดลับ

แชร์เคล็ดลับที่มีประโยชน์และสิ่งดีๆ ที่ไม่ค่อยมีคนรู้กับคนอื่นๆ ได้จากแอปเคล็ดลับ

<p>แปลภาษา</p>	<p>AirPods ในการสนทนา รับคำแปลภาษาเมื่อ AirPods อยู่ในหูผ่านทางไมโครโฟนของอุปกรณ์ และโต้ตอบด้วยไมโครโฟนของ AirPods เพื่อให้อีกฝ่ายได้ยินคำแปลผ่านลำโพงของอุปกรณ์</p>	<p>ภาษาใหม่ รองรับภาษาฮินดีในแอปแปลภาษา การแปลภาษาแบบทั้งระบบ และการแปลเว็บเพจ Safari</p>
<p>สภาพอากาศ</p>	<p>อุณหภูมิ "รู้สึกเหมือน" ที่ง่ายต่อการค้นหาซึ่งขึ้นเตรียมรับมือกับสภาพอากาศกลางแจ้งอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยอุณหภูมิ "รู้สึกเหมือน" ที่แสดงอย่างโดดเด่นยิ่งกว่าเดิม โดยอุณหภูมิ "รู้สึกเหมือน" จะแสดงอยู่ใกล้กับอุณหภูมิจริงหากตัวเลขแตกต่างกันมาก ส่วนมุมมองรายละเอียดนั้นจะรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้คุณเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้น</p> <p>ความแรงและทิศทางของลมที่เด่นชัด เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีลมแรงไปพร้อมกับข้อมูลความเร็วลม ลมกระโชก และทิศทางของลมได้อย่างสะดวก</p>	<p>ตำแหน่งที่ตั้งของบ้านและที่ทำงาน ตำแหน่งที่ตั้งของบ้านและที่ทำงานจากแอปรายชื่อจะถูกนำมาไว้ในแอปสภาพอากาศด้วย คุณจึงสามารถค้นหาและเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งนั้นลงในรายการของคุณได้</p>

* มาพร้อมกับการอัปเดตภายในปีนี้

¹ใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ Mac รุ่นที่มี Apple Silicon ในภาษาอังกฤษ (ออสเตรเลีย), อังกฤษ (แคนาดา), อังกฤษ (ไอร์แลนด์), อังกฤษ (นิวซีแลนด์), อังกฤษ (แอฟริกาใต้), อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) และอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

²เครื่องมือลอบอกจะพร้อมให้ใช้งานในรุ่นเบต้าบน iPhone 15 Pro และรุ่นใหม่กว่า, iPad พร้อมชิป M1 และใหม่กว่า รวมถึงคอมพิวเตอร์ Mac รุ่นที่มี Apple Silicon โดยเป็นส่วนหนึ่งของ iOS 18, iPadOS 18 และ macOS Sequoia ภายในปีนี้

³ใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ Mac รุ่นที่มี Apple Silicon หรือคอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel พร้อมชิป T2 Security โดยที่ iPhone และ Mac ต้องลงชื่อเข้าด้วยบัญชี Apple เดียวกันโดยใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย, iPhone และ Mac ต้องอยู่ใกล้กันและเปิดทั้ง Bluetooth และ Wi-Fi ในขณะที่ Mac จะต้องไม่ใช้ AirPlay หรือ Sidecar อยู่ ตอนนี้ยังไม่ให้ใช้งานในสหภาพยุโรป

⁴ใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ Mac รุ่นที่มี Apple Silicon

⁵ใช้งานได้บน AirPods (รุ่นที่ 3), AirPods Pro และ AirPods Max

⁶ใช้งานได้บน AirPods Pro (รุ่นที่ 2 และใหม่กว่า)

⁷ใช้งานได้เมื่อมีการสมัครสมาชิก Apple TV+ รายการที่รองรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

⁸ใช้งานได้กับคอนเทนต์ที่ใช้ร่วมกันได้ในแอปที่รองรับ

⁹ใช้งานได้กับศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน เช่น Apple TV หรือ HomePod โดยการตั้งเวลาสำหรับการเข้าถึงของผู้ใช้ทั่วไปผ่านการปลดล็อคแบบแฮนด์ฟรีด้วยคุณเจ้าน การแตะเพื่อปลดล็อคด้วยคุณเจ้าน หรือการใช้รหัส PIN ต้องใช้ตัวล็อคที่ใช้ระบบ Matter ซึ่งรองรับการตั้งเวลา

¹⁰ใช้งานได้บนศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านที่รองรับ Thread เช่น Apple TV 4K, HomePod (รุ่นที่ 2), HomePod mini หรือแอร์เตอร์เราเตอร์แบบ Thread ของบริษัทอื่นที่ใช้งานร่วมกันได้ อุปกรณ์ที่รองรับ Thread สามารถจับคู่และจัดการกับอุปกรณ์เสริม Thread ภายในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งอาจต้องมีการอัปเดตจากผู้ผลิตอุปกรณ์เสริม